

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งนี้สามารถสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของสถานีตำรวจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ 2545 ตามสถานีตำรวจต่าง ๆ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก สถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงคราชนิเวศน์ สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ปิง และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเพศชายเกือบทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และประจำการ ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มีอายุราชการมากกว่า 15 ปี สถานภาพแต่งงานแล้ว และมีบุตรจำนวน 2 คน ซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ภรรยาของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของสถานีตำรวจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ส่วนใหญ่รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของสถานีตำรวจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีผู้ได้บังคับบัญชาจำนวน 7-15 คน ย้ายสถานที่ทำงานต่ำกว่า 5 ครั้ง โดยย้ายมาจากจังหวัดพะเยามากที่สุด

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

สำหรับข้อมูลทางเศรษฐกิจ พบว่า ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของสถานีตำรวจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาทต่อเดือน และภรรยามีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยมีรายจ่ายในครอบครัวระหว่าง 10,001-15,000 บาทต่อเดือน

ข้อมูลการออม

ข้อมูลการออม พบว่า ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของสถานีตำรวจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวนเกินกว่าครึ่งมีการออม โดยออมเงินระหว่าง 1,001-3,000 บาทต่อเดือนมา 1-5 ปี ซึ่งใช้วิธีฝากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งพันธบัตรรัฐบาล ข้าราชการตำรวจที่ออมส่วนใหญ่มีเหตุผลหลักในการออมคือ เพื่อการศึกษาของตนเองและบุคคลในครอบครัว โดยปัจจัยเรื่องรายได้มีอิทธิพลต่อการตั้งใจในการออมมากที่สุด ส่วนสาเหตุที่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของสถานีตำรวจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่มีการออมส่วนใหญ่เนื่องมาจากปัญหาด้านหนี้สินและรายจ่ายซึ่งเป็นรายจ่ายประเภทเพื่อบริโภค ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของสถานีตำรวจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสังสรรค์และทานอาหารนอกบ้านกับเพื่อนฝูง เดือนละ 1-2 ครั้ง ไม่สูบบุหรี่ แต่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกินกว่าครึ่ง โดยดื่มสัปดาห์ละครั้ง

การทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการออม

ปัจจัยที่ผลต่อการออมของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของสถานีตำรวจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากการทดสอบไคสแควร์ (χ^2 - test) พบว่า อายุ จำนวนบุตร จำนวนผู้ได้บังคับบัญชา และรายจ่ายมีความสัมพันธ์กับการออมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $\alpha = 0.10$ (10%) ส่วนรายได้ของข้าราชการตำรวจมีความสัมพันธ์กับการออมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ $\alpha = 0.05$ (5%) และรายได้ของภรรยาที่มีความสัมพันธ์กับการออมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ $\alpha = 0.01$ (1%)

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากลักษณะผลการศึกษาที่ได้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการณรงคส่งเสริมการออมของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของสถานีตำรวจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

5.2.1 ควรปรับปรุงระบบค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และรายได้ทางอ้อมอื่น ๆ จากการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้เหมาะสมและเพียงพอกับสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน

5.2.2 ควรปรับปรุงด้านสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยเฉพาะในรายที่มีครอบครัวแล้ว เช่น ด้านที่พักอยู่อาศัย การให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ

5.2.3 ควรสนับสนุนส่งเสริมการมีรายได้จากอาชีพเสริมแก่ภรรยาของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาถึงทิศทางและขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัวที่มีอิทธิพลต่อการออมของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของสถานีตำรวจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2. ควรมีการศึกษาถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการออมของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของสถานีตำรวจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น รายได้และรายจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้